



กิจกรรมรณรงค์เยาวชนเพื่อสร้างความสามัคคี ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีเปิด และการบรรยาย
เรื่อง “พลเมืองในระบบประชาธิปไตย
ตามวิถีรัฐธรรมนูญ”
โดย นายนำชัย กฤษณาสกุล
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสตูล
โดยมี นางสาวขวัญเรือน สังกัประไพ
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ
เป็นผู้กล่าวรายงาน



สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนประชาธิปไตย มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย กระตุ้นให้เยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้และติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจะกลับไปเป็นสื่อบุคคลเผยแพร่ความรู้ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ในสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของตนเอง ผ่านการจัดการกิจกรรมสร้างเครือข่ายต่างๆ

กิจกรรมรณรงค์เยาวชนประชาธิปไตย จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยของรัฐสภา การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่สังคมในรูปแบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยในปี ๒๕๕๘ กำหนดจัดกิจกรรมในสี่ภูมิภาค ในภาคใต้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เยาวชนประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล พาราไดส์ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการเยาวชนประชาธิปไตย เยาวชนประชาธิปไตยภาคใต้ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๕๘ เยาวชนจากโรงเรียนภาคีเครือข่ายของเยาวชนประชาธิปไตยในจังหวัดภูเก็ต (โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖) และตัวแทนเยาวชน จากภูมิภาคต่างๆ ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวน ๑๕๐ คน



แสดงผลการดำเนินงาน โครงการกิจกรรมประจำปี ๒๕๕๘
โดย คณะกรรมการสุชนประชาธิปไตย ภาคใต้
และ ทีมเลือกตั้งประธานสุชนประชาธิปไตยภาคใต้

การจัดกิจกรรมตลอดสองวัน จะได้รับรู้หน้าที่ความเป็นพลเมือง การเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์จากกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การรับฟังการบรรยาย เรื่อง “พลเมืองในระบบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ” การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง “พลเมืองดีที่เราอยากเห็น...เป็นอย่างไร” และ “แนวทางการสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยในปี ๒๕๕๙”



นอกจากนี้ เยาวชนจะได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน “กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยใช้สื่อวัฒนธรรมสีกา” โดยการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่พลเมืองในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างความอบอุ่นใจความประทับใจให้เกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยทั้งสีกาแก่นักท่องเที่ยวด้วย



กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

“ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยใช้สื่อวัฒนธรรมสีกา ” โดยการเดินรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่พลเมืองในการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐสองต่อสองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน



การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง “ พลเมืองดีที่เราอยากเห็น...เป็นอย่างไร ” และ “ แนวทางการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยในปี ๒๕๕๙ ”

